



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๘๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒

\*\*\*\*\*

## เยาวชนพิบูลโลก แสวงฝีมือ ร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรี PSRU STRING CONTEST จัดโดยสาขาวิชาดนตรีสากล

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปีที่ ๓ จัดการประกวดวงดนตรี PSRU STRING CONTEST ๒๐๐๙ ครั้งที่ ๑ โดยมี ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.สธน โรจนตระกูล, อ.ศุภชัย ธีระกุล, อ.กรุงธน ชำปโล้มจิต และคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สธน โรจนตระกูล เปิดผยว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกทางด้านดนตรี เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี อีกทั้งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจดนตรีทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง

งบประมาณที่ได้รับในการจัดงานครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการแสดงดนตรีในที่สาธารณะต่างๆ และขอรับการสนับสนุน รวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้วยรางวัลจากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ อีกด้วย ดังนั้น คณะผู้จัดงานขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนทั้งระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เป็นจำนวนมากแต่ละวงต่างโชว์ลีลาการเล่นและพลังเสียงกันอย่างเต็มที่ ซึ่งแต่ละวงจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง ทำให้การแสดงดนตรี มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับผลการตัดสินนั้น ชาวศรีพิบูลจะแจ้งให้ทราบต่อไป



## นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมแต่งกายชุดนักศึกษากฎระเบียบ เพื่อความสวยงามของตนเองและมหาวิทยาลัย

ภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา สังคมภายในรั้วสถาบันการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะความนิยมในการแต่งกายชุดนักศึกษา ที่ส่วนใหญ่แต่งกายโดยสวมเสื้อตัวเล็กเข้ารูป โชว์สัดส่วนหากใครไม่สวมเสื้อหรือกระโปรงสไตล์ดังกล่าวจะเป็นจะเป็นคนเซ็กซี่ และโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเท่านั้น ขณะนี้ ชุดนักศึกษาชายก็เช่นเดียวกัน โดยจะเน้นที่เสื้อเข้ารูปพอดีตัว ดูไม่เทอะทะเหมือนก่อน จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันนี้ทั้งนักศึกษาชายและหญิงสนใจและพิถีพิถันต่อการแต่งกายมากขึ้นแต่การแต่งกายชุดนักศึกษาดังกล่าว เป็นที่เหนื่อยใจต่อผู้ใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปว่า ไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติสถาบันการศึกษา เพราะชุดนักศึกษาเป็นเครื่องแบบที่นักศึกษาควรภาคภูมิใจเมื่อสวมใส่ ซึ่งจริงๆ แล้วเครื่องแบบนักศึกษามีขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดความสับสนเปลืองนั่นเอง อีกทั้งการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาหญิงที่ดูล่อแหลม อาจเป็นชนวนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับนักศึกษาได้เมื่อดูจากอาชญากรรมการทำอนาจารที่เกิดขึ้นในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ผู้กระทำผิดดังกล่าวต่างก็อ้างว่า ต้นเหตุเกิดมาจากการแต่งกายที่เน้นสัดส่วนของนักศึกษานั้นเอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

เริ่มจาก นายสุทธิศักดิ์ นาคคล้าย นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ก็มีทั้งสุภาพและไม่สุภาพ ที่ไม่สุภาพส่วนมากเขาเหล่านั้นนิยมตามแฟชั่นคิดว่ากางเกงตัวสมัยปัจจุบันล่อแหลมเกินไปทำให้เกิดอาชญากรรมได้และเราก็ยังเป็นนักศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม”

นางสาวนิภารัตน์ พุ่มเพชร คณะมนุษยศาสตร์ ๔ กล่าวว่า “การแต่งตัวใน ระดับมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งที่เรียนแบบกัน ผู้หญิงใส่กระโปรงสั้น เสื้อรัดรูป ซึ่งอาจจะเกิดจากแฟชั่นกลุ่มวัยรุ่น หรือเหตุผลส่วนตัวเห็นแล้วก็น่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาให้ผู้ก่ออาชญากรรม เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่เราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และความเหมาะสม ไม่ไปเกิน และอีกอย่างวัยรุ่นสมัยนี้ชอบเรียนแบบกัน โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัว มันก็เลยกลายเป็นแฟชั่นชุดนักศึกษาทุกคนแต่งตัวให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม”

นายพีรพงษ์ พาคำป้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “คิดว่าแฟชั่นชุดนักศึกษาในปัจจุบันนี้กำลังเป็นอีกปัญหาที่สำคัญของสังคม เพราะทำให้เด็กผู้หญิง เพราะต้องการแต่งตัวแข่งกัน และยังแข่งขันกันในทางที่ไม่ดี ทั้งแข่งกันใส่สั้น ใส่ตัวเล็กๆ บางทีก็ขโมยชิงทรัพย์เพื่อที่จะหาเงินมาแต่งตัว รวมทั้งยังทำให้ระเบียบของสถานศึกษาแย่ลงด้วย”

นางสาวพิชญา อินทร คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “นักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบันแต่งกายเหมือนไม่ใช่นักศึกษา มุ่งแต่จะมาอวดทรวดทรง เรือนร่าง ตามแฟชั่นและกระแสนิยม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ร้ายๆ การแต่งกายรัดมากๆ อาจมีส่วนที่จะทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน เป็นนักศึกษาควรจะต้องแต่งกายให้ถูกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาออกกรอบ เมื่อถึงเวลาอาจจะแต่งอย่างไรก็ไม่มีใครว่า ต้องจำไว้เสมอว่าเราอยู่ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย”

การที่เราแต่งกายชุดนักศึกษาถือว่าเป็นชุดในเครื่องแบบและเป็นชุดที่มีเกียรติ คนที่ไม่มีการศึกษาไม่สามารถใส่ได้ ในเมื่อเรามีโอกาสได้ใส่เราควรจะให้เกียรติกับสถาบันการศึกษาและให้เกียรติตัวเองแต่งกายให้ถูกกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและความปลอดภัยของตัวเอง จึงอยากเชิญชวนให้นักศึกษาทุกคนแต่งกายให้ถูกระเบียบเพื่อความสวยงามของตนเองและมหาวิทยาลัย